

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 433/KH-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh về Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 10 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 21 xã, phường, thị trấn với 1.071 lượt cử tri tham dự, có 64 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét trả lời các nội dung sau:

#### I. NÔNG NGHIỆP

##### 1. Cử tri huyện Hòa An, Hà Quảng kiến nghị

Hiện nay một số diện tích đất trồng rừng không đem lại hiệu quả, người dân không được hưởng lợi từ rừng, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất; trong năm 2021 - 2022 tỉnh đã có sự đánh giá, rà soát hiệu quả thực hiện việc quản lý, trồng rừng của các tổ chức, cá nhân và dự kiến giao lại một phần cho huyện quản lý sử dụng. Đất rừng của nhân dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được hưởng các nguồn hỗ trợ của nhà nước (như hỗ trợ trồng quế, trồng dược liệu...). Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc rà soát, kiểm tra về công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và sớm giao đất rừng cho Nhân dân; chuyển diện tích đất rừng không hiệu quả, diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất để Nhân dân địa phương được phát triển trồng rừng và các loại cây có giá trị kinh tế cao để tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

##### 2. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần mía đường được nhập khẩu giống mía từ Trung Quốc. Lý do, các giống mía hiện nay đã không phù hợp, năng suất thấp. (Vấn đề này đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được tỉnh chấp thuận).

#### II. THỦY LỢI - NƯỚC SINH HOẠT

##### 1. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị

- Công trình nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa, xã Ngọc Đào đã được đầu tư xây dựng hoàn thành, nhân dân đang mong mỏi được sử dụng nguồn nước để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng công trình này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí để đầu tư xây dựng các tuyến mương đất, mương thoát nước trên địa bàn thị trấn Xuân Hoà và xã Ngọc Đào nhằm phục vụ công tác tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Hà Quảng.

- Theo phân cấp quản lý các công trình thủy lợi tưới tiêu trên 30 ha là cấp tỉnh quản lý nên các công trình trên địa bàn xã Ngọc Đào phần đa là thuộc tỉnh giao cho công ty TNHH một thành viên Thủy Nông quản lý, vì vậy trong thời gian quản lý đã có những bất cập như: Công tác vệ sinh mương phai chưa được kịp thời, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa các tuyến mương nhánh chưa được thường xuyên. Đề nghị cấp có thẩm quyền có ý kiến với Công ty TNHH một thành viên Thủy Nông thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND xã tổ chức nạo vét mương phai, bảo bảo tưới tiêu kịp thời vụ (*Ví dụ: Công ty Thủy nông chủ trì, xã chỉ đạo cho các xóm cho nhân dân nạo vét mương phai và trả tiền công cho các xóm*).

## **2. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị**

Theo phản ánh của nhân dân xóm Nà Roác 1, Nà Roác 2, xã Bạch Đằng hiện nay có hộ gia đình được giao ngăn hồ Khuổi Lái, làm đập, rào đường đi của dân để chăn nuôi (*nuôi vịt, nuôi cá*) như vậy có đúng quy định pháp luật không? Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Thủy Nông Cao Bằng kiểm tra và có những quy định quản lý phù hợp để không làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên của hồ, đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân quanh khu vực hồ và nguồn nước hiện nay nhân dân đang sử dụng.

## **III. CÔNG NGHIỆP**

### **1. Cử tri huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An kiến nghị với Công ty Điện lực tỉnh Cao Bằng những nội dung sau:**

+ Kéo điện lưới Quốc gia cho 42 xóm của huyện Bảo Lạc chưa có điện thắp sáng.

+ Lắp trạm biến áp cho các xóm Vằng Vạt, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm vì hiện nay người dân dùng điện chung với Công ty Cổ phần khoáng sản Hưng Thịnh Cao Bằng, giá điện rất cao.

+ Lắp trạm biến áp xóm Nà Bon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm phục vụ nhu cầu 127 hộ dân.

+ Lắp trạm biến áp Khâu Piao thuộc xóm Nà Bon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm phục vụ nhu cầu cho 69 hộ dân.

+ Lắp trạm biến áp và đường điện đến điểm dân cư Khau Luông thuộc xóm Bản Nà, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm phục vụ nhu cầu của trên 30 hộ dân.

+ Nâng cao cột điện trung thế 35 KW đoạn Nà Pi - Khuổi Slàn, xã Trọng Con huyện Thạch An, vì không đảm bảo độ cao an toàn cho người và gia súc đi lại.

+ Kéo điện lưới quốc gia cho các cụm dân cư xóm Nam Quang, xã Trọng Con, cụm dân cư dân tộc Dao lũng Pác Khoang, xã Đức Xuân cụm dân cư Bàn Cộ, Khuổi Vai, xã Minh Khai, huyện Thạch An.

## **2. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị**

Đề nghị Sở Công thương kiểm tra và có ý kiến với đơn vị thi công dự án thủy điện Hồng Nam giải quyết việc đơn vị đã sử dụng thuốc nổ mìn dưới dòng sông, khối lượng quá lớn, nổ to, gây dồn mái ngói, nứt tường nhà không an toàn cho người dân.

## **IV. ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN**

### **1. Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị**

- Đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã Quảng Lâm, hiện nay đã có mặt bằng sạch 1000 (m<sup>2</sup>) và đã quy hoạch thêm 1000 (m<sup>2</sup>) diện tích sử dụng đất.

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 08 phòng học trong đó có 02 phòng học chức năng của trường tiểu học Quảng Lâm; xây dựng hệ thống tường rào bao quanh trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Quảng Lâm; xây dựng 01 phòng học và nhà bếp nấu ăn cho trường mầm non xã Quảng Lâm.

### **2. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

- Quy hoạch sử dụng đất tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà được thực hiện trong giai đoạn từ 2015-2020 theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 27/6/2005 của UBND tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, sau khi quy hoạch việc sử dụng đất thực hiện quy hoạch không thực hiện được do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan. Do vậy, việc quy hoạch đã không còn phù hợp với yêu cầu phát triển gây khó khăn cho công tác quản lý của xóm, xã. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện quy hoạch tổng thể lại quy hoạch xóm Pác Bó để nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

- Khu di tích lịch sử Pác Bó được nhân dân trong nước và thế giới biết đến mỗi năm đón hàng vạn khách đến tham quan và học tập. Tuy nhiên, xóm vẫn chưa được tôn tạo và xây dựng khang trang, đường làng xuống cấp chưa xứng tầm với khu di tích lịch sử cách mạng do đó, Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng xóm Pác Bó trở thành xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 để xứng tầm với quê hương cuội nguồn cách mạng, xứng tầm với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

- Sau sáp nhập huyện, nhân dân rất kỳ vọng cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tốt hơn, cơ sở hạ tầng được quan tâm nhiều hơn, nhất là khu vực Thị trấn Thông Nông. Tuy nhiên, đến thời điểm này (sau 03 năm sáp nhập huyện) người dân chưa thấy được sự trich cực do sáp nhập mang lại mà thấy cuộc sống có phần khó khăn hơn, như: nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống bị đóng cửa, đất ở tại đô thị chuyển nhượng giá rất thấp hoặc không ai mua, số lượng sản phẩm Nông sản tiêu thụ ít, thu Ngân sách của Thị trấn giảm...vì vậy đề nghị tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến cuộc sống nhân dân khu vực Thông Nông (cũ); trong đó quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông sau để thúc đẩy phát triển: Đường tránh Thị trấn Thông Nông theo qui hoạch; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 204 (*Trị trấn Thông Nông đến xã Cấn Yên*), đường tỉnh 215 (*Thị trấn Thông Nông đi xã Hồng An huyện Bảo Lạc*), đường tỉnh 216 (*Thị trấn Thông Nông đi huyện Nguyên Bình qua xã Thái Học và qua xã Triệu Nguyên*).

### **3. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh cho nhân dân biết nguyên nhân nào dẫn đến dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa chậm triển khai thực hiện theo kế hoạch đã thông báo đến nhân dân, cho biết dự án này còn thực hiện nữa hay không? Nếu thực hiện thì bao giờ tiếp tục được triển khai?

### **4. Cử tri thành phố Cao Bằng kiến nghị**

Dự án Lâm viên Kỳ Sầm đã được quy hoạch từ năm 1995, đến nay đã được gần 30 năm nhưng chưa được triển khai thực hiện. Nhân dân Tổ 1, Tổ 2, phường Ngọc Xuân có nhu cầu sử dụng khu đất nêu trên để làm trang trại nuôi gia súc và gia cầm thuộc làng Thấp Thúm và Nà Lum cũ để tăng thu nhập cho gia đình. Đề nghị UBND tỉnh trả lời cho nhân dân được biết Dự án Lâm viên Kỳ Sầm còn được thực hiện không? Nếu không thực hiện, đề nghị có chủ trương giao đất lại cho nhân dân canh tác, sản xuất.

## **V. GIAO THÔNG - VẬN TẢI**

### **1. Cử tri các huyện Bảo Lâm, Hà Quảng, Quảng Hòa, Thạch An, thành phố Cao Bằng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét bố trí và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường và cầu bắc qua sông**

+ Xây dựng cầu treo Phiêng Phát - Lũng Kim, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, phục vụ nhu cầu đi lại của 143 hộ dân và học sinh của 02 điểm trường, bị chia cắt khi mưa lũ.

+ Xây dựng cầu treo Tổng Chảo - Nà Kiềng xã Quảng Lâm huyện Bảo Lâm, phục vụ nhu cầu đi lại của 259 hộ dân và học sinh của 02 điểm trường bị chia cắt khi mưa lũ.

+ Nâng cấp mặt đường Quốc lộ 34 đoạn tuyến từ trung tâm huyện Bảo Lâm đến đoạn giáp ranh huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đoạn đường này đã bị xuống cấp đã lâu.

+ Xây rãnh thoát nước trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đường ngã ba đường rẽ từ đường Hồ Chí Minh vào xã Đào Ngạn cũ huyện Hà Quảng thuộc địa phận xóm Cốc Chủ.

+ Tuyến đường tỉnh lộ 205 đã và đang được nâng cấp, tuy nhiên rãnh thoát nước thuộc địa phận xã Đại Sơn huyện Quảng Hòa cao hơn nền nhà của người dân ven đường gây ngập úng khi trời mưa.

+ Lan can tuyến đường 205, chắn trước cửa, của một số hộ dân thuộc xã Cách Linh huyện Quảng Hòa đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa được khắc phục.

+ Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 209 từ Đông Khê đi xã Quang Trọng kết nối với các xã miền tây của huyện Thạch An đoạn đi qua các xóm của xã Trọng Con, xã Đức Thông.

+ Xây dựng tuyến đường giao thông từ xóm Cốc Xả, xã Trọng con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đến xóm Bản Ca, xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với chiều dài 02 km.

+ Xây dựng kè ta luy đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống sát đường tránh Quốc lộ 3-4 hiện đang thi công (*giai đoạn 2*) cho các hộ Lương Văn Tuy, Đinh Biên Thủy tại Tổ 16, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng.

+ Công ty TNHH 568 Hà Nội khắc phục cống thoát nước khi thi công đoạn đường tránh Quốc lộ 3-4 qua đặng sau nhà ông Nông Văn Tường, Tổ 10, phường Tân Giang. Mỗi khi trời mưa, đất, đá, nước bắn trôi xuống nhà dân gây ngập lụt và thiệt hại về hoa màu.

## **VI. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

### **1. Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị**

Từ năm 1964 mỏ Măng gan Cao Bằng thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên đóng trên địa bàn xã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đất để xây dựng trụ sở cơ quan, xưởng mộc, khu cơ khí, kho mìn và khu tập thể công nhân... Sau khi mở thu hẹp diện tích thuê đất và giao cho tỉnh quản lý, huyện đã xây dựng các công trình như: trụ sở UBND xã, trường học, chợ... Các khu đất còn lại đến năm 1993 mở thành lập hội đồng thanh lý nhà ở và tài sản trên đất cho công nhân và một số hộ gia đình cá nhân; Thực hiện công văn số 156/TNMT-QLĐĐ ngày 22/8/2019 về việc xử lý khu đất Xí nghiệp liên hợp Gang thép Thái Nguyên (cũ) quản lý tại xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh (*nay là huyện Trùng Khánh*) UBND xã đã rà soát cụ thể từng thửa đất, diện tích, tên chủ sử dụng, các tài liệu liên quan đến khu đất và đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả rà soát các thửa đất, diện tích các hộ dân đang sử dụng của công ty Gang thép Thái Nguyên tại xã Quang Trung, nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cấp có thẩm quyền sớm thực hiện đo đạc, lập lại bản đồ hiện trạng sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng theo quy định của pháp luật để người dân yên tâm sinh sống.

### **2. Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị**

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất và quyết định giá đất cụ thể. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang đã có báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang tại Báo cáo số 748/BC-UBND ngày 19/8/2023 và báo cáo điều chỉnh tại Công văn số 1218/UBND-TNMT ngày 19/9/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu kinh phí định giá đất cụ thể năm 2023 huyện Hạ Lang. Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí định giá đất của huyện Hạ Lang năm 2023 là 926.219.000 đồng với 13 công trình, dự án, nhiệm vụ định giá đất. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, bố trí kinh phí định giá đất năm 2023 để huyện triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện đạt yêu cầu đề ra.

### **3. Cử tri huyện Hòa An kiến nghị**

Theo Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp: Thửa đất mới do được hình thành do tách thửa và

thừa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu đối với đất tại các xã: diện tích thửa đất tối thiểu còn 200m<sup>2</sup>. Áp theo các quy định trên, một số hộ dân trên địa bàn xã Ngũ Lão không có điều kiện kinh tế và nguồn lực chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gây khó khăn trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất và thu ngân sách của xã vùng 3. Ví dụ 1 hộ dân có mảnh đất 250m<sup>2</sup>, Nhân dân chỉ đủ khả năng chuyển 100m<sup>2</sup> làm nhà, phần còn lại 150m<sup>2</sup>, theo quy định trên không đủ điều kiện tách thửa. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, có văn bản bổ sung, để nhân dân các xóm vùng 3 được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa theo nhu cầu, phù hợp với tình hình thực tế của diện tích đất.

#### **4. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

- Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về việc xây dựng Trụ sở làm việc của Công an xã. Chính quyền địa phương đã quan tâm lựa chọn địa điểm, mặt bằng để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vị trí mặt bằng có thể xây dựng được là đất lâm nghiệp nên khó khăn cho việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất trụ sở làm việc để kịp thời đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của cơ quan nêu trên.

- Thực hiện Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 20/01/2007 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án định canh định cư xóm Lũng Cát, Pò Xà, xã Nà Sác cũ giai đoạn 2007-2010. Hiện nay các hộ di giãn dân theo dự án chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trên mảnh đất đã canh tác ổn định từ trước đến nay. Do hiện nay chưa được đo vẽ và thể hiện trên bản đồ địa chính, đây là nhu cầu cấp thiết và chính đáng của các hộ dân để ổn định cuộc sống. Đề nghị cấp trên bố trí vốn để đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định.

- Đề nghị cấp trên xem xét bố trí kinh phí cho huyện để triển khai công tác lập bản đồ địa chính, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sinh sống tại khu tái định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt.

- Hiện nay, chính quyền các cấp và nhân dân huyện Hà Quảng đang tập trung phát triển du lịch tại khu vực Năm Ngựa, Lũng Tó thuộc xã Ngọc Động và triển khai Dự án nuôi Cá Tầm gắn với phát triển du lịch. Đây là nơi được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng rất tốt. Tuy nhiên, năm 2020 cấp trên có triển khai Dự án khai thác quặng Boxit tại khu vực xóm Năm Ngựa, xã Ngọc Động, việc khai thác quặng Boxit ở khu vực này sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, cuộc sống của nhân dân. Do đó, nhân dân xã Ngọc Động đề nghị UBND tỉnh quan tâm có ý kiến đề xuất với các cấp có thẩm quyền dừng triển khai Dự án khai thác quặng Boxit tại khu vực này, thay vào đó là lựa chọn phương án tập trung phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực nêu trên, thu hút khách du lịch đến với địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân.

#### **5. Cử tri thành phố Cao Bằng kiến nghị**

- Năm 2018, UBND thành phố đã xác định các mốc giới địa phận Tổ 2, phường Đề Thám thuộc Tờ bản đồ số 117. Hiện có 20 hộ dân đã xây dựng nhà ở, 69 hộ dân vẫn đang canh tác và sản xuất, không có tranh chấp và đóng phí

nông nghiệp hàng năm. Đề nghị UBND tỉnh có chủ trương để nhân dân tại khu đất trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hiện nay khung giá đền bù đất và hoa màu để thực hiện các dự án của UBND tỉnh quá thấp so với giá thị trường. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại giá đền bù đất và hoa màu cho phù hợp với giá đất hiện nay, nhất là các khu đất phường Sông Hiến, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

## **VII. TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NỘI VỤ**

### **1. Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh xem xét và giải quyết cho xóm Nà Luông, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm xin được tách xóm, vì hiện nay xóm có gần 200 hộ dân, do các hộ dân ở quá xa nhau, giao thông chia cắt, công tác quản lý các hộ dân rất khó khăn.

### **3. Cử tri huyện Thạch An kiến nghị**

Từ tháng 3 năm 2022, UBND huyện Thạch An đã nộp bộ hồ sơ về UBND tỉnh và Sở Nội Vụ tỉnh Cao Bằng đề nghị tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì cho Ông Vi Văn Thỏ, sinh năm 1954, trú quán tại xóm Nà Cốc, xã Lê Lai, huyện Thạch An, nhưng đến nay đã hơn 01 năm nhưng Ông Vi Văn Thỏ vẫn chưa được hưởng chế độ theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

### **4. Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị**

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch, trong đó có phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; tại Điều 3, khoản 2, điểm a có ghi: hỗ trợ một lần đầu tư chỉnh trang mái nhà ngói âm dương mức hỗ trợ 80% giá trị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (20% người dân đầu tư), tối đa không quá 50 triệu đồng/hộ dân, không quá 10 hộ/điểm. Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai thực hiện cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường tại khu du lịch lịch cộng đồng có sử dụng cả cây tre, lá cọ, cỏ tranh... để lợp mái, trang trí cho phù hợp và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc nhưng lại không được hỗ trợ theo Nghị quyết số 78. Đề nghị UBND tỉnh đề xuất bổ sung này vào nội dung của Nghị quyết.

### **5. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

- Kể từ sau sáp nhập huyện, một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải di chuyển từ Thị trấn Thông Nông sang Thị trấn Xuân Hoà để làm việc. Công việc, đời sống gặp nhiều khó khăn: Đi làm xa nhà ít có điều kiện để chăm sóc gia đình, tiền lương thấp không đủ để chi trả khoản sinh hoạt phí nhiều hơn trước đây. Đề nghị các cấp quan tâm xem xét có chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên để họ yên tâm công tác, cống hiến phục vụ nhân dân.

- Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hà Quảng lên mức 0,5.

## **6. Cử tri huyện Hà Quảng, Trùng Khánh kiến nghị**

- Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng<sup>1</sup>, quy định định mức phân bổ cho chi quản lý hành chính cấp xã là 400 - 500 triệu đồng/xã để chi mua sắm, sửa chữa bảo trì thường xuyên và các nội dung chi khác theo phân cấp. Tuy nhiên, với tình hình giá cả thị trường ngày càng tăng như hiện nay thì định mức phân bổ như trên đã không còn phù hợp nữa. Đề nghị tỉnh tăng định mức phân bổ để cấp xã đảm bảo thực hiện có hiệu quả tốt hơn các hoạt động quản lý hành chính ở địa phương.

- Theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh*" của Bộ Tài chính, tại Điều 4 mục 11 điểm a khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân mức thấp nhất là 5.000.000đ/năm/khu dân cư; điểm c: các khu dân cư các xã xóm thuộc vùng khó khăn thêm 1.000.000đ. Trong quá trình thực hiện cho thấy chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế của các xóm tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Ví dụ như xóm đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 6 triệu (*chỉ có 40 đến 70 hộ*) còn các xóm, tổ dân phố khác (*100 đến 230 hộ*) chỉ được hỗ trợ có 5 triệu đồng do không phải xóm khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí cho các xóm cho hài hòa và phù hợp thực tiễn, có thể phân bổ kinh phí hoạt động ở các khu dân cư tính theo số lượng hộ dân.

## **7. Cử tri huyện Thạch An, thành phố Cao Bằng kiến nghị**

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét tăng tiền trực cho cán bộ y tế xã, thị trấn. Vì hiện nay số tiền trực là quá thấp cụ thể như: Trực ngày thường 18.000đồng/người/ca; ngày nghỉ là 45.000 đồng/người/ca; ngày lễ, tết là 60.000 đồng/người/ca không còn phù hợp.

- Việc bỏ chức danh y tế thôn bản tại các Tổ dân phố là không hợp lý, do các Tổ trưởng dân phố hiện nay phải kiêm thêm công tác này nhưng không có chuyên môn để thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc bổ sung chức danh nêu trên.

## **8. Cử tri huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng kiến nghị**

- Tại Báo cáo số 2917/BC-UBND ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại trang 52 mục 4 có nêu ý kiến kiến nghị của cử tri về việc xem xét điều chỉnh quy định mức hưởng trợ cấp của Người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi xuống dưới 75 tuổi, đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu đề xuất. Đề nghị nâng mức trợ cấp hàng tháng cho nhóm đối tượng này tương xứng với điều kiện thực tế hiện nay, theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ đang được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 360.000đ (*hệ số 1,0*) là thấp, đề nghị điều chỉnh tăng .

---

<sup>1</sup> Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng



- Hiện nay, các chức danh của xóm cơ bản đã có phụ cấp nhưng chức danh Chi hội trưởng Hội người cao tuổi chưa được phụ cấp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí chi phụ cấp cho đối tượng trên.

### **9. Cử tri các huyện kiến nghị**

- Việc thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021 - 2025 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh, sự đồng tình và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau, giữ vững tình cảm gắn bó, đoàn kết trong nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn các huyện nhiều hộ đã thực hiện xong việc sửa chữa, xây mới nhà ở nhưng chưa được bố trí kinh phí. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục phân bổ nguồn vốn về huyện để kịp thời hỗ trợ các hộ đã được phê duyệt theo đề án; đặc biệt là các hộ đã làm xong nhà ở và các hộ đang thực hiện trong năm 2023. *(Nội dung này đã kiến nghị rất nhiều lần tại các Kỳ họp HĐND tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết)*

- Thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, hiện nay, nhiều hộ đã thực hiện di dời chuồng trại gia súc xong nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ của tỉnh, một số hộ nghèo rất khó khăn và ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân.

## **VIII. Y TẾ - GIÁO DỤC**

### **1. Cử tri 10 huyện, thành phố Cao Bằng kiến nghị**

Hiện nay, mặc dù người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, nhất là các bệnh mãn tính điều trị dài lâu dùng thuốc theo BHYT nhưng lại thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục BHYT nên người dân phải tự ra ngoài mua thuốc với giá cao. Đề nghị sở Y tế giải quyết vấn đề này.

### **2. Cử tri thành phố Cao Bằng kiến nghị**

**2.1.** Hiện nay có nhiều bộ sách giáo khoa do nhiều đơn vị biên soạn được đưa vào giảng dạy, do đó công tác kiểm tra, thẩm định không chặt chẽ, không chất lượng dẫn đến nhiều nội dung không phù hợp với thực tế đã được các phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Việc lựa chọn sách trước đây do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhưng đang được giao cho giáo viên các trường là không hợp lý do giáo viên là người giảng dạy, không có chuyên môn về nghiên cứu, ngoài công tác giảng dạy còn tham gia nhiều hoạt động của nhà trường. Đề nghị UBND tỉnh xem xét việc phân công nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa cho hợp lý.

**2.2.** Đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến với UBND tỉnh về việc xem xét điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp khi thực hiện Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như: Tiền nước

uống (cấp MN, TH); Tiền điện, nước tại các khu lớp học; Tiền vệ sinh các khu nhà vệ sinh học sinh; Hỗ trợ các hoạt động ngoại khoá; “Tiền phục vụ sinh hoạt trẻ bán trú” (cấp MN); Cho học sinh lớp 1,2 làm quen với Tiếng anh; Thu quản lý học sinh buổi trưa (cấp tiểu học).

## **IX. VĂN HÓA - THÔNG TIN**

### **1. Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị**

Hiện nay một số trụ sở không sử dụng, bỏ hoang gây lãng phí như: trụ sở Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân trên địa bàn Tổ dân phố 3, thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh, trong khi nhân dân Tổ 13 không có nhà văn hóa để sinh hoạt. Đề nghị cấp có thẩm quyền cho Tổ dân phố 3 tạm thời được sử dụng trụ sở làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

## **X. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**

### **1. Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị**

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, trình Chính phủ cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách Trung ương năm 2023 đến hết ngày 31/12/2024 và đồng ý chủ trương điều chuyển linh hoạt từ dự án này sang dự án khác của Quyết định số 1719/QĐ-TTg, vì theo quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp giao chi tiết đến dự án.

### **2. Cử tri huyện Quảng Hòa kiến nghị**

- Tiểu dự án 2 của dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN quy định nội dung, đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, hướng dẫn của UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án chỉ cho phép hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo còn hộ dân không nghèo, không cận nghèo mà sinh sống ở xóm đặc biệt khó khăn thì không được hưởng. Áp dụng như vậy, thì đối với xã Độc Lập là xã vùng 2, xã có 2 xóm đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo thấp (11,7%), cận nghèo (19%), do đó đối tượng thụ hưởng của dự án thuộc nguồn vốn Quyết định số 1719/QĐ-TTg là rất ít. Đề nghị UBND tỉnh có quy định, hướng dẫn riêng đối với các xã thuộc vùng 2 thì người dân sinh sống tại xóm ĐBKK thì được hưởng chính sách toàn bộ như quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

- Tại tiểu dự án 1 của dự án 3 (*Hỗ trợ bảo vệ rừng*): Kinh phí của năm 2022 được chuyển năm 2023 để thực hiện. Hiện tại, một số địa phương đã chi trả đủ 12 tháng cho người dân, còn một số đơn vị chi trả muộn thì phải chờ văn bản hướng dẫn của tỉnh mới được chi trả sau khi có Quyết định của cấp trên giao và sau khi có hợp đồng với tổ cộng đồng (*cụ thể tháng 11/2022 mới có quyết định*) nên chỉ được chi trả 02 tháng. Đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn hoặc quy định áp dụng chung để cho các xã đều được giải ngân hết nguồn vốn này.

- Đề nghị UBND tỉnh có chính sách ưu tiên và sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã phân đấu về đích Nông thôn mới trong giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, có xã Độc Lập sẽ về đích Nông thôn mới trong 2024 theo

kế hoạch của tỉnh, vì hiện nay đối chiếu với các tiêu chí xã về đích nông thôn mới xã cần nguồn vốn hỗ trợ lớn mới hoàn thành.

### **3. Cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị**

Thực hiện Quyết định số 867/QĐ-UBND, ngày 8/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nhiều hơn nữa các nguồn lực để hỗ trợ các chương trình, dự án cho các xã có tên trong lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021-2025.

### **4. Cử tri huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương có quy định riêng đối với các xã thuộc miền núi phía Bắc, khi xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì người dân thì vẫn được nhà nước cấp BHYT toàn dân, miễn giảm học phí cho học sinh; sinh viên, vì đặc thù phát triển KT - XH của xã miền núi còn nhiều khó khăn và khác so với các xã thuộc vùng đồng bằng.

## **XI. AN NINH - QUỐC PHÒNG**

### **1. Cử tri huyện Bảo Lạc kiến nghị**

Đoạn đường từ xã Thượng Hà đi xóm Bản Trang, xóm Cốc Thốc ra mốc 567 của xã Thượng Hà đi lại khó khăn, vào mùa mưa xe không đi lại được. Được biết đoạn đường này do Bộ Quốc phòng giao cho Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa triển khai được, nguyên nhân lý do gì và khi nào thì mới triển khai, thực hiện?

Trên đây là những kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh xem xét trả lời và gửi báo cáo giải trả lời, quyết kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 17 về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào **ngày 25 tháng 11 năm 2023** theo đúng quy định của Thông báo số 418/TB-HĐND ngày 28/9/2023 của Thường trực HĐND tỉnh ./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thạch**